

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพร องค์ศรีตระกูล โทร. 0 2243 6493 ต่อ 13

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ	
๑	<p>นโยบายที่ ๔. นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค</p> <p>๔.๑.๗ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการ การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการลดต้นทุนดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีระบบการกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		<p>นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลเรื่อง “ทิศทางการประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม” แก่ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ๒. นำมิติทางวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓. การเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ๔. การรักษาความสมดุลย์ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง ๕. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นของประเทศ ๖. การนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 	<p>โครงการแปลงสภาพโรงงานไฟฟ้เป็นนิติบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงงานไฟฟ้ได้แต่งตั้งผู้แทนจากสคร. เข้าเป็นคณะทำงานแปลงสภาพเพิ่มเติม <p>โครงการสรรหาและร่วมทุนกับพันธมิตรเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จะดำเนินการได้เมื่อปรับโรงงานไฟฟ้เป็นนิติบุคคล <p>โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานโรงงานไฟฟ้และโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานโรงงานไฟฟ้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานโรงงานไฟฟ้และโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานโรงงานไฟฟ้ 	<p>คณะทำงานแปลงสภาพโรงงานไฟฟ้เป็นนิติบุคคล</p> <p>คณะทำงานแปลงสภาพโรงงานไฟฟ้เป็นนิติบุคคล</p> <p>คณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) และโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์สำหรับพนักงานโรงงานไฟฟ้</p>